

ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy license)

ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy license) เปรียบเสมือน license (ลายเซ็น) ที่บ่งบอกว่าคุณมีความเป็นวิชาชีพติดตัวและถูกต้องตามกฎหมาย สามารถประกอบวิชาชีพหาเลี้ยงตนตามที่ได้เล่าเรียนมาอย่างสุจริต หลายครั้งที่ผลการสอบวิชาชีพ มักเป็นเครื่องมือชี้วัดถึงความสำเร็จของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพเภสัชกรรมแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันไม่มากนัก อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การสอบไม่อาจชี้วัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่มีวิธีไหนในเวลานี้ที่จะเป็นมาตรฐานเท่ากับการสอบวิชาชีพที่ทางสภาเภสัชกรรมรับรองและมีการสอบมาอย่างยาวนาน ลักษณะของข้อสอบมีความเป็นบูรณาการ รวมข้อสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติการไว้ด้วยกัน ประกอบด้วยทักษะการเตรียมยา ความรู้ทางคลินิก และข้อกฎหมายทางจริยธรรม เป็นต้น

หากจะทำให้การสอบมีความเป็นมาตรฐาน จึงเป็นงานหนักที่สภาเภสัชกรรมจะต้องหาแนวทางการสอบ โดยการปรับเปลี่ยนการสอบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในแต่ละมหาวิทยาลัยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกัน แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือ สภาเภสัชกรรมจะต้องกำหนดหลักสูตรให้การเรียนการสอนในแต่ละมหาวิทยาลัยมีความคล้ายคลึงหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การสอบมีมาตรฐานและสามารถวัดคุณภาพการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามการที่เราสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพนั้นก็ไมอาจหมายความว่าเราจะประสบความสำเร็จในการทำงาน หากล้วนแต่เรามีจริยธรรมในการทำงาน มีความตั้งใจและรักในวิชาชีพ รวมทั้งมองเห็นผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้ง นั่นก็หมายความว่าเราเป็นเภสัชกรที่ดีคนหนึ่ง และไม่เสียแรงที่ได้มีการก่อกำเนิดวิชาชีพเภสัชกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาโดยไม่แบ่งแยกชั้นวรรณะ

การที่จะทำให้บัณฑิตนักศึกษาสามารถสอบผ่านใบประกอบนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคงไม่พ้นตัวบัณฑิตศึกษาเอง หากมีความตั้งใจและเข้าใจในแก่นแท้ของวิชาชีพ การสอบใบประกอบวิชาชีพจะไม่ใช่ว่าเรื่องยาก ฉะนั้นการที่เรามีความสนใจ ขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ จะทำให้เรารอบรู้และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หลายครั้งที่นิสิตนักศึกษาเตรียมตัวการสอบมาอย่างดี แต่ในข้อสอบมีการพลิกแพลงโจทย์ มีการประยุกต์โจทย์เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้ลนลาน ไม่สามารถทำข้อสอบหรือปฏิบัติการได้ อย่างไรก็ตาม การสอบใบประกอบให้ผ่านนั้น ไม่สามารถติวเนื้อหาการสอบแค่เดือนสองเดือนแล้วจะผ่านฉลุย หากแต่เรามีความรู้ความเข้าใจถ่องแท้อยู่แล้ว ฉะนั้นการติวจึงเป็นการทวนเนื้อหาเพื่อจะทำให้เราไม่ลืม ไม่ลนลานก่อนสอบจริงเท่านั้น โดยก่อนสอบหากนักศึกษาหมั่นทำข้อสอบหรือฝึกทักษะปฏิบัติเป็นประจำ สม่่าเสมอ จะทำให้เรามั่นใจ มองเห็นปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้

แม้ว่าการสอบใบประกอบในครั้งแรกจะไม่ผ่าน นิสิตนักศึกษาก็ยังสามารถแก้ตัวได้ เนื่องจากสภาเภสัชกรรม ได้จัดให้มีการสอบเพื่อรับรองวิชาชีพปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม นิสิตนักศึกษาก็ไม่ควรชะล่าใจ ถึงแม้จะเห็นข้อสอบหรือผ่านการลองสนามสอบจริงมาแล้ว อาจารย์ได้เห็นตัวอย่างรุ่นพี่บางคน(ส่วนน้อย)ที่สอบรอบแล้วรอบเล่าไม่ผ่าน แต่ก็น่าเห็นใจ เพราะยิ่งนานวัน ความรู้ที่เรียนมาจะลดน้อยลงไปตามกาลเวลา รวมทั้งการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการสอบไม่ผ่านหลายครั้งจะทำให้เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจที่จะสอบใหม่ ฉะนั้นเราอย่าชะล่าใจ ตั้งใจซะตั้งแต่วันนี้ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง

ถึงแม้ว่า ใบประกอบวิชาชีพ อาจไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่การไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ทำให้เรามีข้อจำกัดในการทำงาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือร้านยาที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ ฉะนั้นใบประกอบวิชาชีพจึงมีความสำคัญกับเรามาก และตัวเราเองก็คงรู้สึกดีไม่น้อยที่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นเภสัชกรวิชาชีพอย่างภาคภูมิใจ

มุมมองของผู้เขียน อ.ภก.จิรวัดณ์ รวมสุข